

# คู่มือออนไลน์

(12 มิถุนายน 2558)

โดย ธรรมาธิปติ

## ภพวินาสน์เสียหาย ให้ระมัดระวังความวิตกจากการใช้จ่ายเงิน

สวัสดีครับ ท่านผู้อ่านที่เคารพ สัปดาห์นี้เป็นคิวของคุณสุทธิพงษ์ ประสงค์ เกิดวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2517 เวลา 06.21 น. กทม. เพศชาย

คำถามที่หนึ่ง มีโอกาสไปทำงานที่ต่างประเทศหรือเปล่าครับ

ตามหลักวิชาโหราศาสตร์การตะ ภพวินาสน์ของคุณค่อนข้างจะอ่อนแอมากๆ ในลักษณะนี้ต้องระวังในเรื่องการใช้จ่ายเก่ง เก็บเงินไม่ค่อยอยู่ บ้างครั้งก็อาจจะทำให้เกิดความเสียหายแบบไม่คาดคิดได้

การดำเนินชีวิตจึงต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ ต้องไม่ประมาทเกินไป หรือ ใช้จ่ายในยามที่ชีวิตเจริญรุ่งเรืองอย่างไม่นับยะบันยัง นอกจากนี้ ยังจะต้องระวังอย่าทำตัวเด่นดังเกินไป อาจจะทำให้คนอื่นหมั่นไส้ ไม่พอใจจนลอบทำร้ายได้ และ มักจะทำคุณกับใครไม่ค่อยขึ้น

เมื่อภพวินาสน์ไม่เข้มแข็ง ก็ไม่แนะนำในการไปทำงานในต่างประเทศ หรือ แคนนาดา จริงอยู่ การไปทำงานในต่างประเทศในยุคปัจจุบันนี้ ง่ายกว่าการเดินทางไปทำงานในต่างประเทศมากมายนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประเทศไทยกำลังจะเปิดเสรีหลายด้านในกลุ่มอาเซียนในปีหน้า

แต่หากคุณคิดจะไปทำงานในต่างประเทศ คุณจะประสบกับความยากลำบากมากทีเดียว

ต่อคำถามเรื่องไปทำงานต่างประเทศของคุณจึงขอตอบว่า ไปทำงานได้ แต่จะลำบาก หรือ ไม่สะดวกสบายเท่าที่คุณคาดหวังไว้แน่นอน

คำถามที่สอง การงาน ทำอะไรดีครับ ค้าขาย หรือ ทางด้านไอที

เมื่อพิจารณาคูดวงดาวที่เข้มแข็ง และ ให้คุณแก่ดวงชะตาของคุณแล้ว ก็เห็นว่า ดาวศุกร์(๖) เป็นดาวที่เข้มแข็งที่สุด จึงขอแนะนำให้ทำงาน หรือ ประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับดวงดาวคือ งานที่ต้องใช้วิชาการทางด้านศิลปะเข้ามาเกี่ยวข้อง หรือ งานที่เกี่ยวกับความบันเทิง และ ต้องมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เข้าไปผสมด้วย จึงจะดี

งานไอทีที่คุณพูดถึงมานั้น มีอยู่ 2 สาขาด้วยกันก็คือ งานทางด้านฮาร์ดแวร์ หรือ ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องคอมพิวเตอร์ล้วนๆ เช่น ซ่อมเครื่อง เป็นต้น และอีกด้านหนึ่งก็คือ งานที่ต้องใช้แนวความคิด

ทางด้านศิลปะเข้าไปประกอบ เพื่อสร้างงานชิ้นใหม่ออกมา เช่น คอมพิวเตอร์กราฟฟิก การทำแอนิเมชัน การทำงานโฆษณาที่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ ผสมกับแนวคิดในทางศิลปะ

ไม่แนะนำให้คุณทำงานทางด้านซ่อมคอมพิวเตอร์ แต่ควรทำงานที่เกี่ยวกับซอฟต์แวร์ที่ต้องใช้ศิลปะมาช่วยจะดีกว่า

นอกจากนี้ งานที่คุณสามารถทำได้อีกอย่างหนึ่งก็คือ งานประเภทขายอาหาร เป็นพ่อครัว หรือขายของกิน เป็นต้น

คุณสิทธิพงษ์ ลองเอาไปพิจารณาคุณะครับ ว่าทางด้านใดที่ถูกกับจริตของคุณ หรือ ที่คุณคิดว่าถนัดในแนวทางนั้นที่สุด

คำถามสุดท้าย ตอนนี้กำลังดาวน์โหลดคอนโดฯ มีโอกาสได้หรือเปล่าครับ

ก่อนอื่นขอพูดถึงพื้นดวงชะตาของคุณก่อนว่า ดวงชะตาเกี่ยวกับเรื่องบ้านของคุณถือว่ามีความเข้มแข็งพอสมควร แต่ก็มีจุดอ่อน ซึ่งอาจจะสร้างความเสียหายแก่คุณ ได้มากที่สุดทีเดียว

ทำให้คุณจำต้องออกจากบ้านมา หรือ ไม่ค่อยได้อยู่บ้าน แต่ที่ร้ายไปกว่านั้นก็คือ อาจจะทำให้คุณต้องสูญเสียบ้าน หรือ รถยนต์ หรือ อาจจะมีอุบัติเหตุทางรถยนต์ได้เหมือนกัน

ในลักษณะนี้ก็ต้องบอกว่า คุณสามารถมีบ้านได้แน่นอน แต่อาจต้องใช้เวลาน้อยสักหน่อย ก็กว่าจะมีบ้านก็ต้องมีอายุมากสักหน่อย แต่ยังไงก็ต้องมี แต่ก็ต้องระมัดระวังที่จะไม่ทำให้เกิดความเสียหายใดๆที่จะทำให้คุณต้องสูญเสียบ้านไปด้วย

คุณบอกว่า กำลังดาวน์โหลดคอนโดฯอยู่ ก็แสดงว่า ได้ผ่านขั้นตอนการกู้เงินมาแล้ว ขึ้นต่อไปก็ต้องดูว่า คุณมีกำลังพอที่จะผ่อนส่งไปได้ตลอดรอดฝั่งหรือไม่ เพราะระยะเวลาในการผ่อนส่งมักกินเวลา 20 – 30 ปีแทบทั้งสิ้น เป็นเรื่องในอนาคตที่ต้องใช้ความระมัดระวัง

เพราะในพื้นที่ชะตาเดิมของคุณ เรื่องการเงินไม่เข้มแข็งค่อนข้างจะวูบวาบ แกว่งไหวพอสมควร จึงต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ จนอาจจะเสียหายอย่างหนักได้

โดยเฉพาะตั้งแต่เดือนมีนาคม พ.ศ. 2556 จนถึง เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558 คุณจะมีปัญหาในเรื่องเครดิต เรื่องการกู้เงินคุณอาจจะกู้เงินไม่ผ่าน หรืออาจไม่มีเงินผ่อนส่ง ปัญหาผู้หลักผู้ใหญ่ที่เคยให้การสนับสนุนอาจจะมองคุณผิดไป จนทำให้รายได้จากการทำงานไม่เป็นไปตามที่คุณคาดหมาย

ตรงจุดนี้อาจจะทำให้คุณมีปัญหาในการผ่อนส่งได้ ต้องระวัง

และที่ต้องเตือนนอกเหนือจากที่ถามมาคือ ในช่วงเวลาที่ว่ามานั้น ให้ระวังเรื่องคู่ครอง เรื่องชีวิตคู่ หรือ บุคคลเพศหญิงของคุณเช่น แม่ หรือพี่สาวน้องสาว ให้ระวังสุขภาพเอาไว้ด้วยครับ

หวังว่าจะเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจของคุณนะครับ

เนื่องจากจดหมายที่ถามคำถามเรื่องดวงชะตาหมดลงพอดี แต่มีบางท่านอยากให้พูดถึงเรื่อง ความสำคัญของการดูฤกษ์ฆ่าห้องคลอดลูก ว่ามีความสำคัญอย่างไร

ดังนั้น ในสัปดาห์หน้า ผมจะเขียนเรื่อง การดูฤกษ์ฆ่าห้องคลอด มาเล่าสู่กันฟังครับ

สำหรับท่านที่ต้องการให้ผมพยากรณ์ดวงชะตาให้ ก็ส่ง **วันเดือนปีเกิด เวลาเกิด จังหวัดที่เกิด เพศ** พร้อมด้วย **เบอร์โทรศัพท์** ที่สามารถติดต่อได้ในกรณีที่ไม่มีคำถาม หรือ มีเรื่องด่วนที่จะเตือน พร้อมกับเรื่องที่ต้องการถามไม่เกิน 3 ข้อผ่านทางอีเมลล์ที่ [thammathipty@gmail.com](mailto:thammathipty@gmail.com) แล้วผมจะนำมาตอบในคอลัมน์นี้ครับ

พบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับ สวัสดี

